

BÁO CÁO

**V/v tình hình giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân
tại Báo cáo của Ban thường trực – UBMTTQVN huyện về việc báo cáo dư
luận xã hội, tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của
người dân trên địa bàn huyện quý IV năm 2023**

Kính gửi: Ban thường trực – UBMTTQVN huyện.

Theo đề nghị của Ban thường trực – UBMTTQVN huyện tại Báo cáo số 370/ BC-MTTQ-BTT ngày 07/12/2023 về việc báo cáo dư luận xã hội, tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của người dân trên địa bàn huyện quý IV năm 2023, UBND huyện Thăng Bình báo cáo tình hình giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân thuộc phạm vi trách nhiệm của UBND huyện như sau:

I. Nội dung đã thực hiện xong:

Cử tri xã Bình Chánh kiến nghị bậc chắn rác tại tuyến kênh N16 do Chi nhánh Thủy lợi Thăng Bình xây dựng, khi có rác thải đầu nguồn từ xã Bình Quý đổ về tập trung tại rào bậc chắn này gây ô nhiễm môi trường, người dân địa phương thường xuyên phải xử lý lượng lớn rác thải và xác động vật. Đề nghị UBND huyện có hướng chỉ đạo xử lý

Trả lời: Lưới chắn rác kênh N16 thuộc địa phận xã Bình Chánh được lắp đặt để ngăn rác thải dồn về cuối kênh. Trong thời gian tải nước, công nhân của Hợp tác xã (*đơn vị hợp đồng với Chi nhánh Thủy lợi Thăng Bình trong việc quản lý, vận hành kênh*) thường xuyên kiểm tra, vớt rác tại vị trí này. Trong thời gian tới, UBND huyện đề nghị các địa phương (nơi có lưới chắn rác) tiếp tục phối hợp với Chi nhánh Thủy lợi Thăng Bình thực hiện tốt các nội dung theo Công văn số 280/UBND-VP ngày 06/4/2016 của UBND huyện về việc lắp đặt lưới chắn rác trên các tuyến kênh. Đồng thời đề nghị UBMTTQVN huyện, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp vận động người dân nâng cao ý thức trách nhiệm về việc xử lý rác thải và bảo vệ môi trường, không vứt rác và xác động vật chết xuống các kênh mương thủy lợi.

II. Nội dung đang thực hiện

1. Về lĩnh vực đầu tư, xây dựng, giao thông

1.1. Cử tri xã Bình An đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ xây dựng một số tuyến đường GTNT khi có nguồn kinh phí, cụ thể:

+ Thôn An Mỹ: tuyến từ nhà ông Ngô Đông đi đến nhà ông Võ Châu (Tổ 5, dài 800m);

+ Thôn An Dưỡng: tuyến từ chùa Tôn Lương đi đến nhà ông Lê Thanh Ngự ở Tổ 4 (dài 450m); tuyến từ nhà ông Lê Thuận ở Tổ 4 đi đến giáp đường bê tông Tổ 3 (dài 550m);

+ Thôn An Thái: tuyến từ nhà ông Nguyễn Vinh đi đến nhà ông Huỳnh Liên Việt (Tổ 5, dài 150m); tuyến từ nhà ông Nguyễn Quốc Việt ở Tổ 8 đi đến nhà ông Trần Mau ở Tổ 7 (dài 150m).

Trả lời: Về nội dung này UBND huyện tiếp thu, tuy nhiên để đầu tư nâng cấp các tuyến đường này cần kinh phí lớn, hiện nay ngân sách huyện còn khó khăn, Sở Giao thông Vận tải đã có Công văn số 3084/SGTVT-KCHT ngày 08/9/2023 triển khai Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, trong đó có nêu, “Để triển khai chủ trương Nghị quyết 28/NQ-HĐND, phù hợp với khả năng bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh, không để phát sinh nợ đọng; đồng thời để các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch, lồng ghép các cơ chế, chính sách khác để hoàn chỉnh, phát triển hệ thống đường địa phương, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND các huyện, thị xã dừng thực hiện việc lựa chọn, lập danh mục đề xuất Đợt 3 của Đề án”. Vì vậy, trong thời gian sắp tới chưa thể đầu tư nâng cấp các tuyến đường này được.

1.2. Cử tri xã Bình Chánh kiến nghị đoạn đường từ xã Bình Tú lên Bình Chánh lưu lượng xe trọng tải lớn đi qua nhiều gây nguy cơ ảnh hưởng đến cầu Bình Chánh và cầu Đập cao su. Đề nghị có phương án lắp đặt biển báo tải trọng để đảm bảo việc lưu thông qua các cầu được an toàn.

Trả lời: Về nội dung này, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế & Hạ tầng chủ trì, phối hợp UBND xã Bình Tú kiểm tra, báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo trong tháng 01/2024.

1.3. Cử tri xã Bình Định Bắc đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu rộc tại Suối Học và đầu nối đường từ Tổ 4 đi Tổ 5 thôn Đồng Dương để thuận lợi lưu thông hàng hóa, đi lại sản xuất cho người dân.

Trả lời: Về nội dung này, UBND huyện tiếp thu ý kiến, đề nghị UBND xã Bình Định Bắc kiểm tra, rà soát có báo cáo gửi UBND huyện trong tháng 02/2024 để xem xét, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu.

1.4. Cử tri xã Bình Định Nam kiến nghị khu khai thác quặng đất tại tổ 6 thôn Đồng Thanh Sơn do Trung tâm khai thác Quặng đất thực hiện đến nay chưa giải quyết dứt điểm cho người dân trong khu vực hỗ trợ đền bù

Trả lời: Dự án Đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư nông thôn mới tổ 6 thôn Đồng Đức (nay là thôn Đồng Thanh Sơn), xã Bình Định Nam do Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Công nghiệp – Dịch vụ huyện làm chủ đầu tư thực hiện dự án. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng do vướng mắc liên quan đến việc thu hồi các thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Liên quan đến các vướng mắc này, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Công nghiệp – Dịch vụ huyện đã ban hành một số văn bản đề nghị UBND xã Bình Định Nam phối hợp giải quyết (Công văn số 120/PTQĐCNDV ngày 21/6/2023; Công văn số

134/PTQĐCNDV ngày 11/7/2023; Công văn số 157/PTQĐCNDV ngày 08/8/2023). Thời gian tới, UBND huyện đề nghị UBND xã Bình Định Nam khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến việc thu hồi các thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án đề Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Công nghiệp – Dịch vụ huyện có cơ sở hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án.

1.5. Cử tri tổ 9 thôn Bình Xá, xã Bình Quế đề nghị mở rộng tuyến đường ĐH21 từ cầu Mân đi Bình Phú để đảm bảo lượng xe vận chuyển cây lâm nghiệp lưu thông, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trả lời: Hiện nay, tuyến đường ĐH21 đi Cầu Mân đang được UBND huyện giao Ban quản lý Dự án - Đô thị huyện làm chủ đầu tư (tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12/10/2022), đang lập hồ sơ trình phê duyệt và triển khai trong thời gian sắp đến.

2. Về lĩnh vực đất đai, môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng

2.1. Cử tri xã Bình Minh kiến nghị UBND huyện sớm thống nhất chủ trương về mặt bằng đối với các hộ buôn bán tại bãi tắm công cộng Bình Minh bị ảnh hưởng do Công ty Long Á bị tạm đình chỉ hoạt động. Hiện tại vì không có mặt bằng buôn bán mưu sinh đã gây ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân

Trả lời: Ngày 29/11/2023, UBND huyện đã chủ trì cuộc họp mời đại diện các đơn vị liên quan họp, giao UBND xã Bình Minh rà soát kiểm tra quỹ đất trống chưa sử dụng để có cơ sở báo cáo Huyện ủy xem xét, thống nhất chủ trương cho các hộ kinh doanh buôn bán tạm thời. Tuy nhiên đến nay UBND xã Bình Minh chưa có báo cáo, trong thời gian tới UBND huyện đề nghị UBND xã Bình Minh khẩn trương có báo cáo trong tháng 02/2024 để UBND huyện xem xét, báo cáo Huyện ủy xin chủ trương.

2.2. Cử tri tổ 15, 16, 17 thôn Bình Phụng, xã Bình Quế kiến nghị cần có chiến lược quy hoạch lâu dài, cài ghép khu dân cư để người dân làm nhà, hạn chế tình trạng làm nhà trái phép; tăng cường công tác quản lý đất đai tránh tình trạng san lấp, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép

Trả lời: Về vấn đề này, UBND huyện chỉ đạo UBND xã Bình Quế thực hiện rà soát quy hoạch của địa phương, kiểm tra và đánh giá sự phù hợp của quy hoạch khu dân cư cài ghép so với quy hoạch chung của địa phương, có văn bản trình UBND huyện trong quý I năm 2024. Trên cơ sở đó, UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành thực hiện các bước tiếp theo.

2.3. Cử tri xã Bình Trị đề nghị sớm giải quyết kinh phí bồi thường cho người dân ảnh hưởng bởi dự án Khu dân cư nông thôn mới tại tổ 19 và 23, thôn Châu Lâm theo Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện

Trả lời: Dự án Khu dân cư nông thôn mới tổ 19 & tổ 23, thôn Châu Lâm, xã Bình Trị và thôn Xuân Thái, xã Bình Định Bắc đã được UBND huyện phê duyệt giá đất cụ thể để áp dụng bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án theo Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 cụ thể như sau:

- Tổng số đối tượng bị ảnh hưởng dự án đã được UBND huyện phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ: 07 hộ gia đình, cá nhân.

- Tổng số đối tượng bị ảnh hưởng dự án chưa thực hiện Phương án bồi thường, hỗ trợ: 06 hộ gia đình, cá nhân, trong đó có 04 hộ gia đình vướng mắc liên quan đến hồ sơ thừa kế. Đối với vướng mắc liên quan đến hồ sơ thừa kế, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Công nghiệp – Dịch vụ huyện đã ban hành công văn số 106/PTQĐCNDV ngày 31/5/2023 đề nghị UBND xã Bình Trị phối hợp giải quyết.

Thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu nguồn kinh phí để thực hiện chi trả theo Phương án giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt. Đồng thời, đề nghị UBND xã Bình Trị khẩn trương giải quyết dứt điểm vướng mắc liên quan đến hồ sơ thừa kế của các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án để Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Công nghiệp – Dịch vụ huyện có cơ sở hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án.

3. Về lĩnh vực thông tin truyền thông, điện

3.1. Cử tri xã Bình Phục kiến nghị hệ thống điện tại Tổ 7, thôn Bình Hiệp đã xây dựng tuy nhiên vẫn còn một số trụ điện cách nhà dân quá xa, dây điện bố trí chằng chịt gây mất an toàn. Đề nghị UBND huyện làm việc với Điện lực Thăng Bình khảo sát trồng thêm trụ điện cũng như bố trí đường dây điện đảm bảo

Trả lời: Tại thôn Bình Hiệp, Ngành điện đã đầu tư TBA Bình Hiệp 2 và đường dây trung hạ thế, được đóng điện đưa vào vận hành vào năm 2021. Năm 2024 Điện lực tiếp tục đầu tư nhánh hạ thế về tổ 7 (đã phê duyệt, đang triển khai các thủ tục để xây dựng và hoàn thành trong năm 2024). Ngoài ra, việc đầu tư mở rộng lưới điện hiện trạng được thực hiện theo các nội dung tại Công văn số 1050/SCT-QLĐN ngày 05/07/2021 và Công văn số 6837/QNaPC-KH&VT ngày 16/10/2020 (ngành điện đầu tư khi công tơ trên 500m và cụm dân cư trên 20 hộ). Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên một số hộ quá xa và riêng lẻ, ngành điện không thể đầu tư đến từng vị trí được. UBND huyện xin trả lời để cử tri được biết.

3.2. Cử tri thôn Bình Phụng, xã Bình Quế đề nghị quan tâm hỗ trợ đường dây điện sau công tơ để người dân sử dụng điện vì hiện nay đường dây quá xa; đồng thời sớm thống nhất chủ trương về kinh phí để tiếp tục thấp điện các tuyến đường khu vực trung tâm xã

Trả lời:

- Về nội dung quan tâm hỗ trợ đường dây điện sau công tơ để người dân sử dụng điện vì hiện nay đường dây quá xa: UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ làm việc với ngành điện để giải quyết theo đúng quy định của ngành điện.

- Về nội dung thống nhất chủ trương về kinh phí để tiếp tục thấp điện các tuyến đường khu vực trung tâm xã: Hiện nay UBND huyện chỉ bố trí ngân sách để trả tiền điện chiếu sáng tại đô thị. Đối với điện chiếu sáng tại trung tâm các xã, UBND huyện không bố trí ngân sách để trả chi phí, về nội dung này đề nghị

UBND các xã cân đối ngân sách xã để chi trả.

4. Lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm

Cử tri xã Bình Minh đề nghị các cấp, các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng hàng hóa, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là trong dịp cao điểm cuối năm, Tết Nguyên đán 2024 để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng

Trả lời: UBND huyện tiếp thu ý kiến, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 3625/KH-UBND ngày 27/12/2023 của UBND huyện Thăng Bình về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024 và Kế hoạch số 01/KH-ĐKTLN ngày 10/01/2024 của Đoàn Kiểm tra liên ngành về ATTP huyện về việc triển khai kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ Hội Xuân năm 2024; tiến hành kiểm tra các xã, thị trấn từ ngày 16/01/2024 đến ngày 23/01/2024. Theo đó, nếu cơ sở nào vi phạm các quy định về Luật ATTP và các quy định khác có liên quan, Đoàn Kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành xử phạt theo quy định. Đề nghị UBND, BCĐ công tác ATTP các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và báo cáo UBND huyện.

Trên đây là Báo cáo giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân tại Báo cáo số 370/BC-MTTQ-BTT ngày 07/12/2023 của Ban thường trực UBMTTQVN huyện về việc báo cáo dư luận xã hội, tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của người dân trên địa bàn huyện quý IV năm 2023. Kính báo BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBMTTQVN huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTHU, TT HĐND;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT- TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**